

สวนอินทผลัมนิมนุช

ในขณะที่เขียนบทความนี้สวนอินทผลัมนิมนุชยังคงเป็นเพียงแผนงานของครอบครัวเท่านั้น เพราะยังไม่ได้นำต้นอินทผลัมนิมนุชไปลงปลูกแต่อย่างใด ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นการโกหกหลอกลวงอยู่บ้าง เพราะในสวนยังไม่มีต้นอินทผลัมนิมนุชอยู่เลยแต่ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสวนอินทผลัมนิมนุชแล้ว หากไม่เกิดข้อขัดข้องเรื่องพื้นที่ปลูก สวนอินทผลัมนิมนุชและเว็บไซต์สวนอินทผลัมนิมนุชจะเกิดพร้อมกัน แต่ขณะนี้ข้อขัดข้องเรื่องพื้นที่ปลูกได้จบลงแล้ว และจะขุดหลุมเพื่อปลูกในปลายเดือนกันยายน 2559 นี้ ดังนั้นการทำเว็บไซต์สวนอินทผลัมนิมนุชก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยก็ควรจะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์สวนอินทผลัมนิมนุชให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซต์สวนอินทผลัมนิมนุชคือการบอกเล่าผลการดำเนินงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับอินทผลัมนิมนุช การดูแล การแก้ปัญหาและเทคนิควิธีการต่างๆที่นำมาใช้ในการดูแลสวนอินทผลัมนิมนุช โดยจะนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการสวนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และนำเสนอข้อมูลในวิชาการที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลอินทผลัมนิมนุชจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะจากอินเทอร์เน็ต และการไปศึกษาหาความรู้โดยตรงจากเจ้าของสวนหรือสวนอินทผลัมนิมนุช

ก่อนการตัดสินใจปลูกอินทผลัมนิมนุชได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและทำให้เรียนรู้ได้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ปลูกอินทผลัมนิมนุชทุกสวนจะมีสื่อประชาสัมพันธ์สวนตนเอง ส่วนมากจะใช้เฟซบุ๊ก และยูทูป (YouTube) และมันก็เป็น การประชาสัมพันธ์ที่ลงทุนน้อยและได้ผลเป็นอย่างดี สวนอินทผลัมนิมนุชมีเฟซบุ๊กชื่อ อินทผลัมนิมนุช และเว็บไซต์ <http://www.datepalm.dechakit.com> การประชาสัมพันธ์สวนอินทผลัมนิมนุชทางสื่ออินเทอร์เน็ตทำให้ไม่ต้องทำตลาดในขณะนี้เพราะผู้ซื้อมักเดินทางไปซื้อที่สวนหรือสวนโดยตรง

ตามแผนงานที่วางไว้สวนอินทผลัมนิมนุชจะใช้พื้นที่ที่บ้านห้วยทาบ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 2 สวน และพื้นที่บ้านถ้ำรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 1 สวน เป็นพื้นที่ที่ปลูกอินทผลัมนิมนุชของสวนอินทผลัมนิมนุช ซึ่งทั้งสองแห่งจะปลูกอินทผลัมนิมนุชได้ทั้งหมดประมาณ 80 ต้น โดยจะเริ่มต้นปลูกที่บ้านห้วยทาบหมู่ที่ 8 ตำบลหนองจอกก่อนประมาณ 50 ต้น ขณะนี้ได้ซื้อต้นกล้าอินทผลัมนิมนุชพันธุ์บาฮี (barhee) เพาะเนื้อเยื่อ เพศเมียมาจำนวน 25 ต้น และต้นกล้าเพศเมลิคพันธ์เคแอล 1 (KL 1) จำนวน 30 ต้น ซึ่งคาดว่าจะได้ต้นตัวผู้ประมาณ 20 ต้น และตัวเมียประมาณ 10 ต้น ถ้าเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้สวนอินทผลัมนิมนุช

นุชจะมีต้นอินทผลัมเพศเมียบาฮีรวมกันจำนวน 50 ต้น เพศเมียเคแอลจำนวน 10 ต้น และต้นเพศผู้เคแอล ๑จำนวน 20 ต้น ซึ่งน่าจะเพียงพอในการผสมเกสร

แต่เดิมนั้นตั้งชื่อสวนว่าสวนอินทผลัมหนองจอก ใช้ภาษาอังกฤษว่า Nongchok Datepalm เพราะพื้นที่สวนอยู่ที่ตำบลหนองจอก อำเภอกำแพง เนื่องจากเห็นว่าตำบลหนองจอกเคยเป็นอำเภอหนองจอกมาก่อนน่าจะเป็นที่รู้จักได้ดีและน่าสนใจเดินทางเข้ามาศึกษา ส่วนสวนอินทผลัมที่บ้านถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาดจะใช้ชื่อว่าสวนอินทผลัมถ้ำรงค์ แต่พอมาทำเว็บไซต์ทำให้เห็นปัญหาวามันมีสองชื่อสองแห่งจะทำเว็บไซต์อย่างไร ทำเว็บเดียวแต่มีสองสวนก็ดูแปลกๆและอาจสับสน จะทำของแต่ละสวนก็ต้องทำสองเว็บไซต์เสียเวลามาก จึงเปลี่ยนเอานามสกุล นิมนุช ของครอบครัวมาเป็นชื่อสวน จึงได้ชื่อว่า สวนอินทผลัมนิมนุช ใช้ภาษาอังกฤษว่า Nimnoot Datepalm เป็นความโชคดีอีกเหมือนกันที่ไม่ต้องออกแบบโลโก้ของสวนใหม่ทั้งหมดเพราะของเดิมใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษของหนองจอกเขตปาล์ม (Nongchok Datepalm) คือ NDP มาทำโลโก้ เมื่อเปลี่ยนมาเป็นสวนอินทผลัมนิมนุช (Nimnoot Datepalm) ก็ใช้อักษรย่อ NDP เช่นเดียวกัน จึงไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมด คงเปลี่ยนแต่ Nongchok เป็น Nimnoot เท่านั้น

การตัดสินใจทำสวนอินทผลัมของครอบครัวนั้นเริ่มมาจากแม่บ้านมีความหลงใหลผลผลิตของอินทผลัมรับประทานผลสดที่ลงตามนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตมาประมาณปีเศษ ต่อมาามีญาติผู้ใหญ่มีความชอบเหมือนแม่บ้านจึงชวนกันไปดูที่สวนอินทผลัมที่สวนประเสริฐสุข กาญจนบุรี ของคุณอนุรักษบุญลือ ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอินทผลัม การปลูก การผสมเกสร ได้เห็นต้นและผลที่สุกคาต้น และได้ลิ้มชิมรสอินทผลัมรับประทานผลสด ทำให้เราเพิ่มความชอบอินทผลัมมากขึ้นอีกและมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากอินทผลัมในระยะยาว เมื่อกลับมาถึงจึงตัดสินใจซื้อต้นพันธุ์อินทผลัมรับประทานมาปลูก แม้ว่าราคาต้นพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อจะสูงมากก็ตาม

อินทผลัมเป็นพืชที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีคล้ายต้นตาลโตนดและต้นมะพร้าวสามารถเก็บผลได้เต็มที่ไปถึงอายุ 70 – 80 ปี หลังจากนั้นก็ยังให้ผลผลิตอยู่แต่จะลดลงเรื่อยๆ การปลูกอินทผลัมจึงเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ หากมองในระยะยาวราคาต้นพันธุ์ที่มีราคาต้นละพันกว่าบาทก็น่าจะพอสมเหตุสมผลและคุ้มค่ามาก

เป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่เดินทางไปชมสวนอินทผลัม ได้ชิม ได้เห็น ได้รับรู้ข้อมูลของอินทผลัม ไม่ใช่คิดจะปลูกอินทผลัมทุกคน บางคนไม่ปลูกเพราะเห็นว่าคนกินน้อยน่าจะขายยาก แต่บางคนก็เห็น

เป็นโอกาสเพราะอินทผลัมเป็นผลไม้ที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามต้องการมาก ในประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และประเทศเหล่านั้นไม่สามารถปลูกอินทผลัมได้หรือปลูกได้ก็ได้น้อยมาก แต่ในขณะเดียวกันในประเทศไทยสามารถปลูกอินทผลัมรับประทานผลสดได้ดี ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ก็ออกผล ในขณะที่ประเทศตะวันออกกลางใช้เวลาปลูกประมาณ 7 ปีจึงจะออกผล จึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่สามารถปลูกอินทผลัมรับประทานผลสดได้ดี ข้อดีของประเทศไทยอีกประการหนึ่งคือการอยู่ใกล้ประเทศที่บริโภคอินทผลัม ทำให้การขนส่งผลอินทผลัมสะดวกเร็วกว่าประเทศตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา หรือจากประเทศอินเดียมายังประเทศไทย การขนส่งผลอินทผลัมรับประทานสดหากต้องใช้ระยะเวลานานจะทำให้ผลอินทผลัมจะไม่สดใหม่เหมือนส่งจากประเทศไทย

ราคาอินทผลัมรับประทานผลสดที่ขายจากสวนปีนี้ (2559) ราคา กิโลกรัมละ 600 บาท มีข้อมูลบอกว่าอินทผลัมต้นอายุสิบกว่าปีจะให้ผลผลิตต่อต้นได้ถึง 200 กิโลกรัม สมมติว่าอีกสิบปีข้างหน้าราคาอินทผลัมรับประทานผลสดราคาเหลือกิโลกรัมละ 100 บาท หนึ่งต้นก็ได้ 20,000 บาท หรือถ้าราคา กิโลกรัมละ 50 บาท หนึ่งต้นก็ยังได้ 10,000 บาท

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลของผู้เขียนและครอบครัวที่มีมนุษย์ที่ตัดสินใจปลูกอินทผลัมรับประทานผลสด เราจะเริ่มต้นปลูก เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพอินทผลัมของเราให้น่ากินและปลอดภัยสำหรับคนไทยและคนต่างประเทศ.